

*Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011***THÔNG BÁO****Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên  
tại Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả  
công tác trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành**

Ngày 09/9/2011, Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng Sở Tư pháp một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Báo cáo về thực trạng kiến nghị của địa phương, các tổ chức pháp chế bộ, ngành và công tác trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp; các tham luận đánh giá công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị của một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã kết luận như sau:

**1. Về công tác tổ chức Hội nghị**

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành và có thể đánh giá đây là một hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa Trung ương với địa phương và giữa các Bộ, ngành trong việc kiến nghị và trả lời kiến nghị.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị Hội nghị được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, nội dung Hội nghị bám sát với tình hình sôi động của công tác tư pháp ở cơ sở, các tham luận trình bày tại Hội nghị được chuẩn bị nghiêm túc và có chất lượng. Hội nghị làm việc khẩn trương, đã hoàn thành cơ bản chương trình, đại biểu thảo luận tập trung và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoài các nội dung thảo luận theo chương trình của Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng có kiến nghị mở rộng Hội nghị chuyên đề này ở quy mô toàn quốc và tập trung vào một số nội dung như: hộ tịch, thi hành án dân sự, công chứng, luật sư... để có điều kiện trao đổi sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn đặt ra làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

## **2. Về thực trạng công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành**

2.1. Càng ngày, chúng ta nhận thức được đầy đủ và sâu hơn ý nghĩa lớn lao của công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành. Từ đó cũng là nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với công tác này từ phía Bộ Tư pháp và pháp chế các Bộ, ngành, các cơ quan tư pháp địa phương. Qua thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật đã làm rõ những mặt thuận lợi, đồng thời cũng phát hiện ra những “lỗ hổng”, những khó khăn, những vướng mắc. Thông qua những kiến nghị của địa phương và pháp chế Bộ, ngành mà Bộ Tư pháp nắm được mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật và đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật đang diễn ra ở địa phương. Đây là một sợi dây liên lạc rất quan trọng, gắn kết giữa Bộ, ngành ở Trung ương với địa phương nhằm hướng tới một mục tiêu chung vì một hệ thống pháp luật và một nền tư pháp vì dân trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong giai đoạn 2007 - 2011, qua công tác thống kê cho thấy khối lượng kiến nghị rất nhiều, điều này đã phản ánh sự sôi động của hoạt động tư pháp ở địa phương. Công tác trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp đã có nhiều tiến bộ, giải quyết được số lượng lớn các kiến nghị, trên nhiều lĩnh vực và là những vấn đề khó, phức tạp, đáp ứng ở mức độ cao nhất, giải toả những vướng mắc, tháo gỡ những khó khăn, giải đáp phù hợp và sát với yêu cầu của địa phương.

2.2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành cũng còn nhiều hạn chế, cụ thể là:

Kiến nghị của một số địa phương và tổ chức pháp chế Bộ, ngành chưa thực sự là vướng mắc, chỉ mang tính sự vụ, cũng có kiến nghị không thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Tư pháp và nhiều kiến nghị trùng lặp, kiến nghị vượt cấp.

Công tác trả lời kiến nghị vẫn còn tình trạng văn bản trả lời chung chung, trả lời không đúng với nội dung kiến nghị, thời gian trả lời kiến nghị chậm, không kịp thời. Việc phối hợp trong công tác quản lý và trả lời kiến nghị còn thiếu chặt chẽ trong một số lĩnh vực công tác.

2.3. Nguyên nhân của tình trạng nói trên là do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn chông chéo mâu thuẫn, tính minh bạch chưa cao. Nhiều địa phương, tổ chức pháp chế Bộ, ngành chưa thực sự nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật, chưa nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, cũng như những kiến nghị tương tự của địa phương khác đã được trả lời. Quy trình giải quyết kiến nghị của Bộ chưa chặt chẽ, chưa khoa học. Một số cán bộ còn có nhận thức chưa đúng mức độ trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác kiến nghị và trả

lời kiến nghị. Việc trao đổi thông tin giữa đơn vị trả lời kiến nghị và đơn vị kiến nghị còn bất cập, tình trạng quá tải về công việc...

### **3. Về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiến nghị, tiếp nhận và trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp trong thời gian tới**

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Ngành Tư pháp cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới trong điều kiện thực hiện cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, với yêu cầu phát triển bền vững trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, công tác kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành và việc xử lý, trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp cần có những bước đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ, cụ thể như sau:

*Thứ nhất*, đối với các kiến nghị phải thể chế hoá bằng chính sách, pháp luật thì các đơn vị thuộc Bộ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương, nghiên cứu, soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

*Thứ hai*, tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị.

*Thứ ba*, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và giữa Bộ với địa phương trong vấn đề kiến nghị và trả lời kiến nghị nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ và địa phương. Tạo thế chủ động cho cơ quan tư pháp địa phương trong triển khai công việc, khắc phục tình trạng ỷ lại, trông chờ trung ương hướng dẫn, chỉ đạo.

*Thứ tư*, xây dựng Quy chế tiếp nhận kiến nghị và giải đáp kiến nghị để xác lập quy trình chặt chẽ, khoa học trong việc trả lời kiến nghị của địa phương và pháp chế Bộ, ngành. Xác định trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian cần thiết để nghiên cứu và trả lời kiến nghị, có cơ chế kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc trả lời kiến nghị để qua đó chúng ta kiểm soát được tình hình.

*Thứ năm*, tổ chức thường xuyên các Hội nghị chuyên đề về công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị với quy mô phù hợp hoặc lồng ghép vào các Hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực công tác của Bộ và đề xuất thời điểm thích hợp để tổ chức Hội nghị.

*Thứ sáu*, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiến nghị và trả lời kiến nghị để tiết kiệm giấy tờ, thời gian và có hiệu quả hơn. Áp dụng quy trình hỏi - đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc qua các phương tiện điện tử như fax, điện thoại... Kịp thời cập nhật các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các nội



dung trả lời kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, bảo đảm nhanh chóng và sâu rộng.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận này.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên tại Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lời kiến nghị của địa phương, pháp chế Bộ, ngành ngày 09/9/2011, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 3

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Sở Tư pháp; Tổ chức Pháp chế Bộ, ngành (để thực hiện);
- Các Cục Thi hành án dân sự (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa tin lên Cổng TTĐT nội bộ);
- Lưu: VT, BTK.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHỤ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**\*Trần Tiến Dũng**

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)